



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้รับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในโครงการวิจัยเรื่อง “ผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์หลังจากติด
เชื้อไวรัสซิกาเฉียบพลันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
๒. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบริหารงานโครงการ (Financial and Administrative Office)
๓. ตำแหน่ง พยาบาลวิจัย (Research Nurse)

โดยประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>เลขประจำตัวสอบ</u>
๑	นางสาวรุตินันท์ อุตทะวงศ์	๐๑
๒	นางสาวธิดารัตน์ สีส่อน	๐๒
๓	นางสาวทิพย์สุคนธ์ บุญทอง	๐๓

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบริหารงานโครงการ (Financial and Administrative Office)

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>เลขประจำตัวสอบ</u>
๑	นางสาวนฤมล กลางประพันธ์	๐๑
๒	นางสาววรรณปวีณ์ พวงกุดัน	๐๒
๓	นางสาววารุณี นกเผือก	๐๓
๔	นางสาวทิพย์สุคนธ์ บุญทอง	๐๔
๕	นางสาววราภรณ์ มหาภาค	๐๕

ตำแหน่งพยาบาลวิจัย (Research Nurse)

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>เลขประจำตัวสอบ</u>
๑	นางสาวสิริจิต กัลยาณลาภ	๐๑
๒	นางสาวธิดารัตน์ สีส่อน	๐๒

๒/ให้ผู้...

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดิตนเป็นสุภาพชน

๒. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

หากภายหลังปรากฏว่า ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ประกาศรับสมัครแล้ว จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเรียงตามลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในวันที่ **๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐** ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และทางเว็บไซต์ <http://www.mdo.moph.go.th> สำหรับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้วบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐



(นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร